



Australian Government

Hỗ trợ cha mẹ trong việc lập kế hoạch  
cho tương lai của họ

# Parent Pathways là gì?

Parent Pathways là dịch vụ hỗ trợ tự nguyện có thể giúp bạn xác định và đạt được các mục tiêu trong tương lai. Dịch vụ này linh hoạt, dễ tiếp cận và có xem xét đến hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Trong suốt thời gian tham gia Parent Pathways, bạn sẽ làm việc với một người hướng dẫn hỗ trợ bạn. Bạn cũng sẽ nhận được những lời khuyên, hướng dẫn và nguồn lực phù hợp trong một môi trường an toàn và hỗ trợ, nơi con bạn luôn được chào đón.

Chúng tôi luôn chào đón các bạn, cho dù bạn có mục tiêu cụ thể hay không biết chắc mình muốn làm gì hoặc chỉ đang tìm kiếm lời khuyên.

## Tôi có thể tiếp cận những dịch vụ nào thông qua Parent Pathways?

Parent Pathways được thiết kế dành riêng cho bạn, vì vậy tùy thuộc vào nhu cầu và mong muốn của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp bạn đạt được các mục tiêu cá nhân, công việc hoặc học tập trong tương lai, đồng thời nhận thức được vai trò làm cha mẹ của mình. Bạn và người hướng dẫn sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Một số ví dụ về các dịch vụ bạn có thể tiếp cận bao gồm:

### Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính để chi trả cho chi phí mua máy tính phục vụ cho việc học, để lấy bằng lái cho bạn, trả tiền đồng phục, chi phí học tập hoặc hỗ trợ chi phí chăm sóc trẻ em (ví dụ như tiền đặt cọc, phí danh sách chờ).

### Học thêm nữa

Kết nối với giáo dục nâng cao chẳng hạn như tham gia khóa đào tạo hoặc học tập.

### Tiếp cận các dịch vụ khác

✓ giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ thông tin tài chính và dịch vụ hỗ trợ bạo hành trong gia đình và trong nhà

✓ các chương trình về ngôn ngữ hoặc học đọc, viết

✓ hỗ trợ tìm nhà trẻ cho con bạn

✓ hỗ trợ tài chính, ví dụ như hỗ trợ chi phí cho các khóa đào tạo

✓ đào tạo, chẳng hạn như khóa học ngắn hạn

✓ hướng dẫn về nghề nghiệp.

Nếu bạn chọn tham gia, bạn cũng có thể chọn rút lui, nghỉ một khoảng thời gian hoặc quay lại bất cứ lúc nào. Dịch vụ này tập trung vào bạn.

## Điều kiện hội đủ

Để hội đủ điều kiện tham gia Chương trình Parent Pathways, bạn phải:

✓ là cha mẹ hoặc người chăm sóc của trẻ em dưới 6 tuổi

✓ không có việc làm được trả lương

✓ sống ở nơi có nhà cung cấp Parent Pathways.

Nhận một trong những khoản trợ cấp sau:

Trợ cấp nuôi con

Trợ cấp cho người chăm sóc

Trợ cấp đặc biệt.

Bạn cũng đủ điều kiện nếu không nhận được khoản trợ cấp nào của Centrelink và:

✓ Dưới 22 tuổi

✓ nghỉ học sớm (cha mẹ không có trình độ lớp 12)

✓ cha mẹ hoặc người chăm sóc là người dân Bản địa.

## Dịch vụ dịch thuật

Để được trợ giúp nói hoặc hiểu tiếng Anh, hãy gọi đến Dịch vụ Thông dịch (TIS National) theo số 131 450 với chi phí cuộc gọi nội hạt. Yêu cầu họ gọi đến Đường dây Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc theo số 1800 805 260 (miễn phí nếu gọi từ điện thoại cố định) nếu bạn cần dịch thông tin. Hoặc truy cập trang Resources (Tài liệu) trên trang mạng Parent Pathways để biết thông tin bằng các ngôn ngữ khác.

## Tìm thêm thông tin ở đâu



Bạn có thể tìm thêm thông tin về Parent Pathways tại [dewr.gov.au/parentpathways](https://dewr.gov.au/parentpathways)